



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 ธันวาคม 2562



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โพลจัดอันดับรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไอเอ็นเอ็น, Mthai

-เสนอข่าว สำนักวิจัย SUPER POLL เปิดเผยนำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องจัดอันดับรัฐมนตรี วัดคนอนาคตใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกอาชีพทั่วประเทศ 1,010 ตัวอย่าง โดยรัฐมนตรีที่เจดี เรียบง่าย ไม่มีพิษมีภัย ทำงานเก่ง มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนมากที่สุด ร้อยละ 23.1 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และร.ว.พาณิชย์ ร้อยละ 21.9 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และร.ว.กลาโหม ร้อยละ 15.2 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ร้อยละ 10.7 และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.ว.สธ. ร้อยละ 8.0 ส่วนรัฐมนตรีที่ทำตามสัญญาช่วงเลือกตั้งมากที่สุด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน ร้อยละ 22.8 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และร.ว.พาณิชย์ ร้อยละ 18.1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และร.ว.กลาโหม ร้อยละ 17.5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.ว.สธ. ร้อยละ 11.1 และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รว.ดิจิทัลฯ ร้อยละ 9.5

### สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว คกก.วัตถุอันตรายออกหนังสือเวียนถึงคณะกรรมการ 24 คน ให้รับรองผลการประชุมวันที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ให้ออกประกาศกำหนดพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคกก.วันที่ 23 พ.ค. 2562 โดยระบุว่ามติดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วย อาทิ นางสมศรี สุวรรณจรัส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นางชุติมา รัตนเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การสาธารณสุขประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการตัวแทนจากสธ. คือ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำหนังสือแจ้งกลับว่าไม่รับรองผลการประชุม โดยยืนยันรับรองผลการประชุมคกก.วันที่ 22 ต.ค. ที่ให้แบน 3 สารเคมีตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2562 เนื่องจากการประชุมคกก.วันที่ 27 พ.ย. ไม่มีการลงมติโดยการลงคะแนน และไม่มีการยกเลิกมติคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 22 ต.ค. 2562 รวมทั้งมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกการประชุม ซึ่งการทำหนังสือไม่รับรองผลการประชุมวันที่ 27 พ.ย.ของคณะกรรมการ 4 คน และ 1 อดีตคณะกรรมการที่ลาออก สะท้อนให้เห็นว่าการที่นายสุริยะแถลงมติเอกฉันท์ 24 ต่อ 0 ไม่เป็นความจริงและรวบรัด อีกทั้งยังไม่มีการลงมติ และการบันทึกการประชุมไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เชื่อว่าหากมีการฟ้องร้องอาจทำให้มติวันที่ 27 พ.ย.เป็นโมฆะ

ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. ถอดเทปมาไม่ครบถ้วน และมีคณะกรรมการผู้แทนจากสธ.รวมทั้งสภาเกษตรกรแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ทำให้มติดังกล่าวใช้ไม่ได้ ประกอบกับก่อนหน้ามีข้อมูลจากสาธารณสุขและกรมการศึกษานโยบายการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร มีมติ 423 ต่อ 0 ยืนยันผลกระทบทางด้านสุขภาพที่ชัดเจน และแนวทางทดแทนการใช้ 3 สารเคมีเพื่อไปสู่เกษตรอินทรีย์ และตลอด 40 ปี มีการร้องเรื่องนี้ผ่านทุกองค์การมาอย่างต่อเนื่อง หากจะทำให้การแบนสารเคมีสำเร็จ นายกฯ ต้องประกาศเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

### กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน, มติชนออนไลน์, โลกวันนี้ออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจ.ลำปาง และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าฯ ลำปาง เปิดพิธีปลูกกัญชาตามโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ม.เชียงใหม่ และม.รังสิต ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี เพื่อผลิตกัญชาสดให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ 7,000 กิโลกรัม

### ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันที่ 27 ธ.ค.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.ว.สธ. จะเดินทางไปก.ยุติธรรม เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รว.ยุติธรรม เรื่องความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอดกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้การปลดล็อกกระท่อมเป็นไปด้วยความรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นายสันต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหมอ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พื้นบ้าน เปิดเผยว่า เห็นด้วยและสนับสนุนโมเดลของป.ป.ส.ที่วิจัยการใช้พืชกระท่อมใน อ.น้ำพุ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยใช้ ธรรมญูญดาบาลในการแก้ปัญหาพร้อมกันกับคนในชุมชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเคี้ยวกระท่อมได้ถูกกฎหมาย สามารถลด ปัญหาเสพติดประเภทอื่นได้ จากประสบการณ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยนำพืช กระท่อมมาให้ผู้ที่เสพยาบ้า ยาไอซ์ พบว่าได้ผลและผู้เสพให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอให้รัฐบาลนำโมเดลการบริหารจัดการพืช กระท่อมที่ ต.น้ำพุ มาใช้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่</p>	
<p><b>การก่อกวนในโรงเรียน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน บทนำ</p> <p>-เสนอบทความว่า ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กถูกรังแกในโรงเรียนปีละประมาณ 600,000 คน ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลกรองจากญี่ปุ่น หากมีการสำรวจสถิติใหม่อาจพบจำนวนมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญห การบูลลี่ในโรงเรียน กรณีล่าสุดก็มีเพียงเพิ่มความเข้มข้นชั่วโมงโฮมรูมด้วยการนำเด็กมาพูดคุยปัญหากับครูเป็นรายบุคคล รวมทั้ง การตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนในช่วงเช้า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.ดุขฎิ จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์ ให้ความรู้เรื่อง Bully ว่า การก่อกวน รังแกที่ควรจะทำให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ การที่มีหนึ่งคนสนุกแต่อีกคนไม่สนุก เป็นการคุกคามความสุขของผู้อื่น ซึ่งผู้ที่ถูกก่อกวน ก่อกวนจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเครียดหรืออาการซึมเศร้า เมื่อสะสมเป็นระยะเวลาานจะส่งผลให้เกิดเป็นความรุนแรงตอบโต้ความ รุนแรงได้ ผู้ปกครองต้องสื่อสารกับเด็กและครูเป็นประจำ เพื่อสังเกตว่าเด็กมีพฤติกรรมอย่างไร และหากพบการก่อกวนกัน เกิดขึ้น ไม่ควรต่อว่าต่าหนิเด็กทันที ต้องรับฟังกันมากขึ้นและแนะนำว่าควรเล่นกับเพื่อนอย่างไรไม่ให้เป็นการใช้ความรุนแรง ส่วนการดูแลของภาครัฐที่สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา คือ บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยผู้ปกครองอาจใช้คำถาม ชักจูงให้ เด็กไปพบกับแพทย์เพื่อให้หาทางออก</p>	
<p><b>ปัญหานักเรียนใช้ความรุนแรง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนที่ใช้ความรุนแรงรายบุคคล เพื่อนำร่องสร้างโมเดลแก้ปัญหาในวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยพาณิชยการเซตพน หากประสบความสำเร็จจะขยายให้ครอบคลุมทุกวิทยาลัย โดยกรมสุขภาพจิตจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง หลังจากนั้นจะนำมา วิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด</p>	
<p><b>ห้ามพยายาลฉีดยา Diclofenac</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เนชั่นทีวี</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภากาการพยายาล ห้ามพยายาลฉีดยาไดโคลฟีแนค แต่ให้ช่วยเหลือ แพทย์ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังฉีดยา หลังคกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติแนะนำจำกัดการใช้ในรพ.ระดับตติยภูมิขึ้นไป และให้แพทย์ เฉพาะทางเป็นผู้ให้บริการ</p> <p>รศ.ดร.ทัศนียา บุญทอง นายกสภากาการพยายาล กล่าวว่า สภาฯ ได้ตั้งคณะทำงานทบทวนความรู้และกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนได้ ข้อสรุป เนื่องจากยาดังกล่าวอาจส่งผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะเร่งด่วนที่อาจคุกคามคนไข้ถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการ แม้ว่าวิธีการฉีด จะถูกต้อง เพราะฉะนั้นถือเป็นยาอันตราย แพทย์ต้องเป็นผู้ฉีดเองเพื่อจะได้เฝ้าระวังต่อเนื่อง รวมถึงไม่มีปัญหาขณะฉีด</p>	
<p><b>กฎหมายของบุหรี่แบบเรียบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอสฎิปข่าว กรมควบคุมโรค เผย การประชุมนานาชาติว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการของบุหรี่แบบเรียบ จัดโดย สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ผู้แทนสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกและผู้แทนประเทศต่างๆ ได้ชื่นชมนโยบายควบคุม ยาสูบที่เข้มแข็งของประเทศไทย โดยเฉพาะสว.ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพื่อการควบคุมยาสูบ การ กำหนดให้ของบุหรี่มีรูปแบบและของมีสีเดียวกันทุกยี่ห้อ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการลดการสูบบุหรี่ ป้องกันไม่ให้ธุรกิจ ยาสูบใช้พื้นที่บนของบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ภาพค่าเตือนพิษภัยบุหรี่มีความชัดเจนและ สื่อสารเตือนภัยกับประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
<p><b>ภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ จะเริ่มเก็บภาษีเครื่องดื่มเบียร์แอลกอฮอล์ 0% ในปี 2563 โดยเก็บภาษีสูงกว่าภาษีเครื่องดื่มปัจจุบันที่ 17% แต่ไม่สูงเท่ากับภาษีเบียร์ ซึ่งต้องเสนอรมว.คลัง และครม.เห็นชอบก่อน ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ และจะขยายฐานการเก็บภาษีไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เบียร์อัดเม็ด ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับ สว. พบว่าเบียร์ 0% ในมุมมองของผู้บริโภคจัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่ง จึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ปัญหาคือทั้งกรมสรรพสามิตและสส.ยังไม่สามารถให้คำจำกัดความของเบียร์ 0% ในการกำหนดอัตราภาษี หรือออกเกณฑ์ควบคุมเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติได้</p>	
<p><b>ภาษีความเค็ม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงความคืบหน้าการเก็บภาษีความเค็ม ว่า อยู่ระหว่างรอองค์การอนามัยโลกและสส.ประกาศค่ามาตรฐานปริมาณความต้องการบริโภคโซเดียมต่อวันที่เหมาะสม เบื้องต้นอัตราภาษีที่จัดเก็บจะไม่สูงมากเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน และต้องมีช่วงเวลาปรับตัวให้กับผู้ประกอบการเหมือนกับภาษีความหวาน ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นผู้ประกอบการปรับลดปริมาณโซเดียมในสินค้าบางรายการแล้ว</p>	-
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิ แยมเกษร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้รู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ของยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นางแพตตี ฮัจดู รุมว.สาธารณสุขแคนาดา ออกมาตักเตือนเมื่อ 19 ธ.ค. ห้ามมีการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ ป้ายบิลบอร์ด และทางออนไลน์ที่มีเป้าหมายเป็นลูกค้าเยาวชน อนุญาตแต่ร้านค้าผู้ประกอบการ และเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ใหญ่ รวมถึงให้มีค่าเตือนบนซองบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและจำกัดนิโคติน เริ่มมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังผลสำรวจพบวัยรุ่นที่เรียนเกรด 7 ถึงเกรด 12 สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว และในช่วง 30 วันที่ผ่านมา กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 20% สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2559-2560 ขณะที่สภาองค์การสาธารณสุขฯ ลงมติผ่านข้อกำหนดอายุผู้ซื้อบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศจาก 18 ปีเป็น 21 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้ปีหน้า</p>	-
<p><b>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ได้ข้อสรุป 4 มติที่เตรียมเสนอกรมพิจารณา 1.การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้รอยร้าว 2.วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาพครอบครัวแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตาย โรคซึมเศร้าฯ 3.การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4.รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ</p>	
<p><b>แอปฯ สแกนเห็ดพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ม.มหาสารคามและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ลงนามความร่วมมือ "การจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทย และพัฒนา Application Mushroom Image Matching เมื่อเดือนก.พ. 2562 ซึ่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว โดยรวบรวมภาพถ่ายทั้งเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้กลุ่มละ 1,000 ภาพ เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมจดจำรูปภาพ และแสดงผลชนิดของเห็ดด้วยชื่อและร้อยละของความถูกต้อง ดาวนโหลดโปรแกรมได้ในระบบ Android สามารถสแกนดอกเห็ดหรือตรวจสอบชนิดของเห็ดจากภาพถ่ายที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้</p>	
<p><b>วัดโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รเมศ ว่องวิโรจน์ รอง นพ.สสจ.ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.แม่สอด สสอ.แม่สอด รพ.สต.แม่ปะ จัดโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ด้วยการเอกซเรย์ปอด ที่วัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค กลุ่มเสี่ยงวัณโรค เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ในระยะเริ่มแรก เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิต</p>	-